

Học viên Khoá 1 - Chương trình Thạc sĩ FINTECH đến tham quan văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần MISA

Sáng ngày 08/7/2023, học viên Khóa 1 - Chương trình Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ tài chính (FINTECH) đã có buổi tham quan văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần MISA. Chuyến đi giúp các học viên hiểu biết các sản phẩm, dịch vụ FINTECH của MISA, đồng thời học hỏi những kinh nghiệm thực tế trong triển khai và quản lý các dự án công nghệ.

Công ty Cổ phần MISA là công ty chuyên về các giải pháp phần mềm và công nghệ thông tin. Thành lập từ năm 1994, MISA hiện là một trong những doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam với 5 trụ sở tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột và Cần Thơ. Trong suốt hơn 28 năm kể từ khi thành lập đến nay, Công ty đã

liên tục phát triển các sản phẩm phần mềm: kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số, Bảo hiểm xã hội, thuế TNCN.... ,hỗ trợ hiệu quả cho các đơn vị, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, đơn vị hành chính sự nghiệp. Tính đến nay, đã có hơn 179.000 đơn vị trong nước ứng dụng hiệu quả phần mềm MISA vào công tác quản lý tài chính kế toán.

Mở đầu chuyến tham quan là phần gặp mặt và trò chuyện giữa học viên Thạc sĩ FINTECH của IFI và các thành viên đại diện của Công ty Cổ phần MISA. Ông Đào Tùng, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác chính trị học sinh sinh viên, Giám đốc chương trình Thạc sĩ FINTECH bày tỏ niềm vinh dự khi được hợp tác với MISA trong buổi

tham quan này. Đồng thời, ông cho biết, chuyến đi cũng chính là một môn học nằm trong khuôn khổ chương trình Thạc sĩ FINTECH tại IFI, và kỳ vọng sẽ đem tới nhiều thông tin hữu ích về quy trình thực hiện các dự án FINTECH.

Tại buổi làm việc, học viên được xem video giới thiệu tổng quan về lịch sử, quy mô, sứ mệnh, thành tựu nổi bật của MISA trong những năm gần đây. Điều hướng chính trong buổi gặp mặt, ông Nguyễn Như Hiếu, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Jetpay đã giới thiệu cho học viên một số dự án đã và đang được triển khai, trong đó có JETPAY, một giải pháp thanh toán điện tử cho doanh nghiệp.

Buổi trao đổi đã mang đến không gian thảo

luận, chia sẻ sôi nổi, bổ ích về kiến thức chuyên môn với nhiều câu hỏi được đặt ra từ các học viên FINTECH, nhằm hiểu rõ về các khía cạnh như: cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, nghiên cứu nhu cầu doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh với ví điện tử,...mà đội ngũ MISA đã thực hiện trong quá trình xây dựng các sản phẩm thuộc hệ sinh thái của mình.

Kết thúc buổi gặp mặt, các học viên được dẫn đi tham quan và giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của từng phòng-ban trong công ty. Chuyến ghé thăm của đoàn học viên Khóa 1 - chương trình Thạc sĩ FINTECH đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt và hưởng ứng từ các cán bộ nhân viên tại văn phòng công ty MISA. *Xem thêm*

